



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 12/6, tại tỉnh Bắc Giang, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động (CNLD) năm 2022. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh,

lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện CNLD một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc nhiều câu hỏi của CNLD liên quan đến các nội dung: tăng lương tối thiểu vùng, các chính sách về tiền lương, nhất là đối với CNLD trong các doanh nghiệp; bảo hiểm xã hội, nhất là tình trạng CNLD rút bảo hiểm xã hội một lần và hệ quả là không có lương hưu trong tương lai; một số

nội dung khác liên quan đến cơ chế, chính sách xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho CNLD tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; các vấn đề về chính sách hỗ trợ tín dụng cho CNLD; công tác đào tạo nghề; việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; công tác bảo đảm an ninh trật tự; giá nhà trọ, giá nước sinh hoạt cho CNLD. Đối với Thái Bình, hiện nay tỉnh có hơn 190.000 CNLD trong đó có 74.000 CNLD đang làm việc tại 7 khu công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình. Tỉnh

hành lao động, việc làm của CNLD ổn định, lương bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Sau dịch Covid-19, hầu hết CNLD trở lại làm việc. CNLD trong tỉnh gửi tới Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương một số đề xuất về mức lương tối thiểu vùng. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn kịp thời bảo đảm an sinh xã hội; có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở công nhân, nhà trẻ, trường học tại các khu công nghiệp và khu kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao những nội dung mà CNLD đặt ra tại buổi đối thoại. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành liên quan cần lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của CNLD, tiếp thu và tập hợp các vấn đề; tập trung rà soát lại các thể chế, cơ chế, chính sách, sau đó nhanh chóng bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Thủ tướng mong muốn CNLD tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN TUẤN

Chủ động ứng phó với xả lũ hồ thủy điện Sơn La và hồ thủy điện Hòa Bình

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Công điện số 04/CD-QG, hồi 8 giờ ngày 11/6/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy vào hồi 14 giờ ngày 11/6; Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 7 giờ ngày 12/6 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 13 giờ ngày 12/6.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La và hồ thủy điện Hòa Bình; bằng mọi biện pháp thông báo đến các cấp chính quyền và người dân, các tổ chức có hoạt động

trên sông, ven sông, chủ các phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang và các chủ hộ có lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông biết việc xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án chống lũ đối với

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN THỜI

VŨ THƯ Tích tụ được 793ha đất sản xuất nông nghiệp

Vụ xuân năm nay, huyện Vũ Thư có thêm 47 gia đình tham gia tích tụ được 143ha ruộng, góp phần đưa tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ toàn huyện lên 793ha.

Ngoài 3 doanh nghiệp, huyện có trên 200 hộ gia đình, cá nhân tham gia tích tụ đất nông nghiệp với quy mô từ 1ha trở lên, trong đó quy mô tích tụ từ 10ha trở lên có 8 hộ. Sau tích tụ, hầu hết các hộ sản xuất lúa đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư đồng bộ máy móc cơ giới hóa để sản xuất

(Xem tiếp trang 4)
QUYNH LƯU



Mô hình tích tụ ruộng đất trồng hoa sen gắn với du lịch sinh thái của gia đình anh Vũ Xuân Toàn, xã Xuân Hòa (Vũ Thư).

Đánh giá tiềm năng giống lúa Đông A1

Sáng ngày 12/6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tiềm năng giống lúa Đông A1 cấy vụ xuân năm 2022, trao đổi kinh nghiệm về canh tác lúa thân thiện với môi trường.



Mô hình cấy giống lúa Đông A1 tại xã An Ấp (Quỳnh Phụ).

Vụ xuân năm 2022, Hội Nông dân tỉnh xây dựng mô hình trình diễn cấy giống lúa Đông A1 tại 4 xã: Phú Lương, Hợp Tiến (Đông Hưng), An Ấp, Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) và được cấy theo phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường. Theo đánh giá, giống lúa Đông A1 mạ khỏe, sức sinh trưởng tốt, đẻ nhánh sớm, lá xanh đẹp, lúa trở nhanh, tỷ lệ hạt bị lép ít, số hạt chắc nhiều. Mô hình trình diễn có mức độ sâu bệnh nhiễm nhẹ hơn so với đối chứng, đặc biệt là rầy nâu, năng suất ước đạt từ 2,2 - 2,3 tạ/sào.

Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân thấy được hiệu quả giống lúa Đông A1 được cấy theo phương pháp cấy lúa thân thiện với môi trường, từ đó áp dụng vào thực tế canh tác của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

TIẾN DAT

Tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và nâng cao kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, vỗ béo trâu, bò và sử dụng chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học để xử lý môi trường đến người chăn nuôi bò tại các địa phương trong tỉnh, năm 2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò theo chuỗi liên kết gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho 800 học viên là các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

Các lớp tập huấn giúp người chăn nuôi nắm được kỹ thuật chăn nuôi, vỗ béo bò thịt, ủ chua một số loại phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi cho bò, sử dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý môi trường chăn nuôi cũng như cách nhận biết và phòng, chống một số bệnh thường gặp; đồng thời, đã hướng dẫn về sự cần thiết hình thành liên kết chuỗi trong các khâu chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên tinh thần tự nguyện của các chủ hộ, trại chăn nuôi. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi của các hộ gia đình, góp phần tăng hiệu quả chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

NGÂN HUYỀN

Phát triển thị trường lao động - yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh

(Xem trang 3)



Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề) tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động.

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Kinh nghiệm từ Liên Hà Thái

(Xem trang 2)